

Số: 352 /NQ-HĐND

TP. Thanh Hoá, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 16,
Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXII**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA
KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII với nội dung: Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Thanh Hoá đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Thanh Hoá trong thời gian qua; đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành với những cam kết, những biện pháp, giải pháp chủ yếu của Ủy ban nhân dân thành phố để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian sớm nhất; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 và công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Thanh Hoá theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 26/01/2024; Công điện số 09/CĐ-UBND, ngày 17/5/2024; Công văn số 7987/UBND-THKH, ngày 07/6/2024 và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại các văn bản: Công văn số 1981-CV/TU, ngày 25/3/2024; Công văn số 2774-CV/VPTU, ngày 15/4/2024; Công văn số 2034-CV/TU, ngày 02/5/2024; Công văn số 2089-CV/TU, ngày 07/6/2024; đảm bảo đến ngày 31/11/2024, hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh; đến trước ngày 15/12/2024, đạt 80% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công vốn ngân sách thành phố và hoàn thành 100% trước ngày 31/01/2025.

2. Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án và Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức rà soát các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi để tập trung tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong quá trình tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát lập dự án, lập thiết kế - dự toán, các chủ đầu tư phải căn cứ vào tính chất, quy mô, loại, cấp công trình và rà soát các quy định về điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của tổ chức, cá nhân để lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực thực sự.

Đối với các dự án thực hiện chậm tiến độ, kéo dài, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể từng dự án gắn với thời gian hoàn thành; thông báo đề cử tri, Nhân dân biết và tham gia giám sát việc triển khai thực hiện dự án.

3. Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; các dự án phục vụ kỷ niệm 220 năm Đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập thành phố và 10 năm Đô thị loại I; kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng... Tập trung thi công các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với nhóm dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên trong danh mục khởi công năm 2024, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục để triển khai thực hiện và sớm khởi công xây dựng công trình.

4. Chỉ đạo quyết liệt và nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo từng tháng, quý; tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phải hoàn thành ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng với các chủ đầu tư, không để xảy ra tình trạng nhà thầu đã tạm ứng vốn nhưng chưa có mặt bằng để thi công, gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư của Nhà nước.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của các dự án được giao phù hợp với tiến độ thực hiện; chỉ đạo quyết liệt việc hoàn ứng vốn đối với các dự án có số dư tạm ứng lớn, nhất là các dự án có số dư tạm ứng quá hạn kéo dài.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư công; tránh gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự án. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện cụ thể từng dự án; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để dự án triển khai chậm do nguyên nhân chủ quan. Kiên quyết chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với nhà thầu cố tình chây ì, chậm tiến độ thi công, các đơn vị tư vấn không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan của thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2024.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá;
- UBND tỉnh Thanh Hoá;
- Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố có liên quan;
- Thường trực HĐND, UBND các phường, xã;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Lê Anh Xuân